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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 6 / 2559 

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายทรงชัย            วงษว์ัชรด ารง นายกเทศมนตรี  
2.  นายสมใจ              จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี  
3.  นายธนคม              เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  
4.  นายประเวช            พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
5.  นายชาคร             ไอยศูรย์              ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)   
 

6.  นางเตือนจิต           จงคง รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)   

 

7.  นางสุนันทา            เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

 

8.  นางอารีย์              เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

 

9.  นางนงนภัส            น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) 

 

10.  นางจตุพร             แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

11.  นางสาวสายใจ        บุญคงมาก หัวหน้าฝุายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

12.  นางสาวธีติมา          โภคากรณ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

13.  นางสาวนัยน์ปพร     พวงเงิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
14.  นางลัดดาวัลย์         มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 

15.  นางสาวราตรี         ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

 

16.  นางศิวลี               วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
17.  นางศิริวรรณ          ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
18.  นางจารุวรรณ         ศรีขวัญช่วย หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 

19.  นางอารีย์              รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

20.  นายพัลลภ            รัษฎาเพชร  นิติกรช านาญการ  
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21.  นางอุไรลักษณ์        ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

22.  นางอุบล               ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
23.  นางสุภา                ชินวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
24.  นายจริน                ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
25.  นางประทุม            หีดจันทร์ เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  
26.  นางอัจฉรา             แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 

27.  นางอารีย์               สุวรรณา     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
28.  นางสาวสุนีย์           ประดู ่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
29.  นายสุระเชษฐ์          เทพนิมิตร สัตว์แพทย์ช านาญงาน  
30.  นางสาวศศิธร          หนูดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
31.  นายจิตติโชค           ปุากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
32.  นางสาวอันธิกา        ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  
33.  นายอนุชา              ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)  
34.  นางสาวนัคมน         เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  
35.  นายสมพงษ์           วงศ์แก้ว            หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

36.  นายสุรชัย              กูสมาน หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกล  
37.  นางเกสร               อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
38.  นางณัฐวดี            เฉลิมเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
39.  นายกษิดิศ            แสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 

 (นกับริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น) รก.ผู้อ านวยการ
กองช่างสุขาภิบาล 

 

40.  นายสมเจตน์          เทพคง นายช่างเครือ่งกลอาวุโส  
41.  นางสาวอุไรวรรณ    ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
42.   นางทิพวัลย์          รัตนพันธุ์   หัวหน้าฝุายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  
 รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

43.  นางเมธินันท์          สิทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  
44.  นายวัชรพล           พัฒน์คลา้ย   นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  
45.  นายการุญ           ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
46.  นายโชคดี             อิ้ววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
47.  นายมานิตย์           พรามชบูัว ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
48.  นางสาวจารุวรรณ    แทรกสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
49.  นายเสวียน            สุวรรณภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
50.  ส.ต.ต.สวัสดิ์           ทองสีนุช       เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
41 นายสุวิทย์             อธิมุตติกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  
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ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสมใจ             สมศิร ิ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
2. น.ส.สมฤดี            หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  

 3. นายเมษา             ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
4. นายไพศาล           อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟูา  

 5. นางกานต์พิชชา     วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
 6. นางสาวปราณี       รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  
 7. นายไพศาล          อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
 8. นายสมพร            จินาวงศ ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
9. นางปิยะนาถ         กลิ่นภักด ี บรรณารักษ์ช านาญการ  

10. นายทวีศักดิ์         อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม  
11. นายเสถียร          บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  
12. นายสมพร           จินาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
13. นางสุวรรณี          คงสอน ผู้จัดการสถานธนานุบาล  

เริ่มประชุมเวลา 13.30          

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ          

        ก าหนดวันที่ นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนทุ่งสง วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559  มอบ กองการศึกษา
ท าหนังสือแจ้งเป็นทางการ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรี 

          การสอบเข้าเพ่ือศึกษาต่อในครั้งนี้มีการ ประเมินผล มีเงินรางวัลมอบให้ส าหรับเด็กที่
สอบได้ 

นายชาคร  ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองท่งุสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

              เรื่อง ปปช. เข้ามาตรวจสอบเรื่องเดิมๆ ปี 2541 /2542 ของเทศบาล ขอ
ความร่วมมือให้พวกเราอย่าเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากกระบวนการของการตรวจสอบ อยู่
ในขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริง ด้านไหนที่เกี่ยวข้องขอให้ตั้งสติ หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนขอ
เวลาค่อยมาชี้แจง ขอชี้แจงว่าก่อนที่จะไปตอบค าถามหรือให้ข้อมูลต้องศึกษาข้อเท็จจริงไป
ส่วนหนึ่ง อย่าเบื่อการตรวจสอบหลายๆครั้ง ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน โดยเฉพาะกองคลัง หาก
ตรวจสอบยังไม่สรุปผล อย่าเก็บเอกสาร พยายามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับองค์กรให้มาก
ที่สุด หลายเรื่องท่ีอยู่ในจุดข้อเท็จจริงความเสียหายเพ่ือความเข้าใจตรงกันขอให้ให้ข้อเท็จจริง
ให้มากที่สุด 

รับทราบ 

นายชาคร  ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2559 
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มติที่ประชุม 

  มีทั้งหมด 13 หน้า หากมีการแก้ไข เพ่ิมเติม แจ้งได้ที่เลขา ฯ 

รับรองรายงานการการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 

นายชาคร   ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง   
 
  

 ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองการติดตามงาน 

นางสุนันทา เพชรย้อย 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

  ส านักปลัดเทศบาล 

 เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา 

   1.ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วัน วันที่ 12 ตุลาคม 
2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง หากกองใดมีญัตติเสนอต่อ
สภาเทศบาล ขอให้ท าญัตติเสนอส่งส านักปลัดภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 

  2. เรื่อง การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปูอง 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2559 ตัดออกไปเนื่องจากเกินระยะเวลา 

  3. เรื่อง ขออนุ เคราะห์รับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาขาดไทย ขอรับบริจาคโลหิตจากบุคลากร
ในหน่วยงานของเรา จะมาบริการรับบริจาคที่ส านักงานเทศบาล หรือจะไปบริจาคได้ที่สถานี
กาชาดสิรินธร     

นายชาคร  ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

       สรุปว่า จะบริจาคโลหิตที่ไหน หากเป็นที่เทศบาล ขอให้ก าหนดวันและประสาน
เจ้าหน้าที่จากสภากาชาดสิรินธร แจ้งล่วงหน้าในการเตรียมตัว มอบ ส านักปลัด ท าหนังสือ
ส ารวจผู้รับบริจาคโลหิตในเทศบาล และประสานไปยังสถานีกาชาดสิรินธร  

นางสุนันทา  เพชรย้อย 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

   4. เรื่อง ข้อเสนอโครงการส่ง เสริมสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานในวิถี
ชีวิตประจ าวันในเมืองใหญ่ ด้วยความปลอดภัย เรื่องนี้เป็นของประธานชมรมจักรยานเพ่ือ
สุขภาพแห่งประเทศไทยได้ท าโครงการเสนอประธานกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ได้รับความเห็นชอบเสนอแนวคิดเพ่ือให้ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่จะคิดต่อการจัดการทางเดินให้ยั่งยืนในเมืองใหญ่โดยส่งหนังสือมีแนวทางรูปแบบ
การจัดการการใช้จักรยานในเมืองใหญ่เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน  

นายชาคร  ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

        เป็นการร่วมมือซึ่งโครงการดังกล่าวทางเทศบาลได้ก าหนดไว้แล้วโดยกองช่าง เป็น
ผู้ด าเนินการ โครงการที่จะท าโดยกองช่าง (การส ารวจพื้นที่ ถนนเลียบคลองสวนพฤกษาสิริน
ธร ) 

นายอนุชา  ธนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

         โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ. ที่เราท าเป็นโครงการขอสนับสนุนไปและ
ทาง อบจ. ขอรายละเอียดมาเป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเลียบสวนพฤกษาสิรินธร
จากบริเวณทางเข้าสวนพฤกษาสิรินธร – ถ้ าทอหูก หลังจากนั้นทางกองช่างได้รับการ
ประสานจาก อบจ.ในการท ารายละเอียด และ อบจ.จะน าข้อมูลตรงนี้เพื่อไปด าเนินการต่อใน
ส่วนของแบบแปลน ราคา น าเข้างบประมาณต่อไปซึ่งทางรองนายกเทศมนตรีนายสมใจ จิตวิ
รัตน์นุกูล ได้ประสานโครงการนี้ต่อเนื่องมาโดยตลอด     
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   ประธาน ฯ 
 

          โครงการนี้เป็นโครงการของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนปฏิรูปของ ดร.ธงชัย 
พรรณสวัสดิ์ มีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ ์ เป็น
ประธาน ฯ  ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่พร้อม จึงให้น าหนังสือมาเข้าที่ประชุมต้องการผลักดนั
ขับเคลื่อนเพ่ือให้ค าตอบต่อสังคมเกี่ยวกับการเดินทางอย่างยั่งยืนในมิติการเดินและการใช้
จักรยานในวิถชีีวิตประจ าวันของประชาชนในเมืองใหญ่  ทุ่งสงเราก าลังด าเนินการท าตั้งแต่
บริเวณหน้าห้องสมุดไปถึงท่าแพ มอบ กองช่าง ออกแบบเส้นทางตรงนี้ เส้นทางเลียบคลอง
ท่าเลา  ท าฝายมีชีวิตมีเส้นทางจักรยานควบคู่ไปด้วยซึ่งตรงกันในเรื่องนี้ด้วย  
         ในส่วนนี้ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตปั่นจักรยานมาท างานใน
เมือง ขอความเห็นชอบในที่ประชุมให้เห็นชอบว่าจะด าเนินการหรือไม่ โครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับโครงการของ อบจ. 
          ขณะนี้ปรับเมืองให้สอดคล้องกันค่อยๆปรับแบบให้กับผู้พิการได้ใช้ฟุตบาธ ท า
ห้องน้ า เป็นนโยบายทั้งหมด ขอถามในท่ีประชุม เห็นด้วยหรือไม่ เป็นการสอนให้เด็กๆรู้ว่า 
การปั่นจักรยานมีผลดีอย่างไร มีผลดีต่อสุขภาพ ช่วยลดโลกร้อน เป็นสิ่งที่ควรอธิบายให้เด็ก
ฟังเป็นการย้อนกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเก่า 

นายมานิตย์ พรามชูบัว 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

         เห็นด้วยเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริมในการที่จะให้คนกลับไปใช้จักรยาน เป็นตัวช่วยการ
ลดโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย ลดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้บังคับทุกคนต้องปั่นจักรยานมาท างาน แต่เมื่อ
เรามีทางจักรยาน ออกมาซื้อของเล็กๆน้อยๆ ในระยะใกล้ๆ ควรจะมีทางจักรยานเสริมใน
ชุมชน ให้กับคนในตลาดทุ่งสง ที่อยู่ในเขตเทศบาล เห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะท าเส้นทาง
จักรยานเสริมภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

   ประธาน ฯ           ขณะนี้ได้ท าทางจักรยานจากหน้าหอสมุดไปจนถึงสะพานท่าแพ เลนจอดรถซ้ายมือ
ชิดขอบฟุตบาธทั้ง 2 ฝั่งถนน ประมาณ 1.20 เมตร เรียนรู้กติกาในการใช้เส้นทางจราจร
ร่วมกัน(ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรม) ประเด็นนี้รับไว้ พิจารณาไว้ก่อนแล้วมาคุยกัน
หลังจากท่ีขีดสีตีเส้นทางจักรยานเป็นที่เรียบร้อย 

นางเตือนจิต  จงคง  
รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

  สรุป ครั้งต่อไปเรื่องเสนอเพ่ือทราบ ขอให้ส าเนาแจกให้แต่ละกองทราบ 

นางอารีย์  เจริญฤทธิ์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

   กองคลัง  
     ปิดบัญชี 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ปิดบัญชีระบบ e-LAAS ไปเรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบ ในเวลากลางวันจะใช้งานไม่ได้เนื่องจากทุกเทศบาลทุก
อบต.ใช้บริการไปที่เดียวกัน มีเงินเหลือจ่ายอยู่เล็กน้อย  

ส.ต.ต.สวัสดิ์  ทองสีนุช  
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยช านาญ
งาน  

       งานปูองกันฯ ที่ด าเนินการเตรียมรับสถานการณ์น้ าท่วมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
2559 ปีนี้คิดว่าได้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณน้ ามาก 
ท่านนายกฯ สั่งการณ์ให้เตรียมการรับสถานการณ์น้ าท่วม  
    ขั้นตอนจัดตั้งศูนย์อ านวยการ แจ้งเพ่ือทราบส่งหนังสือไปศูนย์ต่างๆที่ด าเนินการในขณะนี้ 
                   ศูนย์อ านวยการ         ตั้งอยู่ที่ส านักงานเทศบาล 
                   ศูนย์ประสานงาน       อยู่ที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   ศูนย์เขต 1               โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
                   ศูนย์เขต 2               โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
                   ศูนย์เขต 3               โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
     1.  เรื่องข้อมูลคนพิการ ได้ประสานทางกองสวัสดิการสังคมและด าเนินการตรวจสอบ
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ข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ หากได้ข้อมูลมาเรียบร้อยจะด าเนินการไปตามบ้านและสถานที่ตาม
ศูนย์เขต 1 2 และ 3 พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะเข้าด าเนินการช่วยเหลือโดยจัดบุคลากร 
บุคคล ก าหนดจุดชัดเจนเมื่อมเีหตุการณ์เกิดขึ้น 
         2.  ประสานงานติดตั้ง ปูายเตือนภัยตามจุดล่อแหลมต่างๆ มอบ กองช่าง (ช่างศิลป์)
ด าเนินการเหมือนทุกป ี
       3.  การด าเนินการเรื่องการติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟูาชนิดใหม่ เป็นเครื่องสูบน้ าที่มี
ประสิทธิภาพมาก ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในการดูดน้ าท่อขนาด1 เมตร ขั้นตอน
ด าเนินการอยู่ระหว่างท าหนังสือไปชลประทานที่ 15 ได้มาดูสถานที่และแจ้งว่าจะด าเนินการ
ส่งหนังสือไปชลประทานที่ 16 อ.หาดใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบเครื่องสูบน้ าตัวนี้ ได้ก าหนดจุดที่
จะติดตั้งไว้ 2 จุด  
        จุดที่ 1 บริเวณคลองตม ซ.สบายใจ สูบน้ าลงคลองท่าแพ 
        จุดที่ 2 สนามหมู่บ้านพัฒนา ซอย 12   
       คงจะต้องให้ชลประทานที่ 16 เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงมาดูแลสถานที่ดังกล่าวในการ 
ติดตั้งได้หรือไม่อย่างไร 
     4. ประสานนายกเทศบาลต าบลชะมาย เปิดคอสะพานฝายควนกรดในกรณีวิกฤต 
สถานการณ์รุนแรง เพ่ือให้ระบายน้ าได้ ทางเทศบาลต าบลชะมายจะด าเนินการเอง ในส่วน
ของงบประมาณบางส่วนจะขอสนับสนุนจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการเปิดเส้นทางน้ า 
     5. การเตรียมการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากร งานปูองกันพร้อมให้การ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  
     เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน 2 ตัว ตัวที่ 1. ของ (ลุ่มน้ า จ.ตรัง) ติดตั้งที่ท่าโหลน ตัวที่ 2. 
ติดตั้งที่งานปูองกัน วัดระดับน้ า   ปริมาณน้ าฝนที่คลองท่าโหลน /น้ าตกโยง เมื่อมีฝนตกใน
แต่ละครั้งใน 1 ชั่วโมง สามารถประมวลภาพ และประเมินปริมาณน้ าฝนได้         

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

        แผนอุทกภัย แผนเฉพาะกิจ ค าสั่งเวรยาม  ศูนย์อ านวยการ ณ ห้องประชุมเทศบาล
ทางงานปูองกันได้จัดท าเป็นที่เรียบร้อยอยู่ระหว่างท่านนายกฯ ลงนาม จะแจกจ่ายไปให้กอง
ต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะนัดประชุมอีกครั้ง 

นายชาคร  ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

       มอบ งานปูองกันร่างแผนภารกิจต่างๆ เป็นการสะดวกในการมอบหมายติดตามงาน 
ภารกิจจะอยู่ในแผนเฉพาะกิจทั้งหมด แผนหลัก แผนย่อย ภาคผนวกอยู่ในเล่มเดียวกัน 
หลังจากนั้นจะตามงานได้สะดวกตั้งแต่การเตรียมการณ์และปูองกัน เผ้าระวัง การบ าบัด
ขั้นตอนปฏิบัติและฟ้ืนฟูทุกภารกิจน ามาปรับและท าในครั้งเดียว 

      ประธานฯ 
 

       เมื่อคุยกันภายในเสร็จเรียบร้อย  ประสานนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย เพ่ือที่จะ
วางแผนร่วมกันเมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึนจะด าเนินการก่อนอย่างไร ก่อนที่จะประชุมแผนใหญ่ที่
อ าเภอขอให้มาประชุมกลุ่มย่อยก่อน ท างานตรงไหน จุดศูนย์กลางอยู่ที่เทศบาล อัพเดท
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คนชรา คนพิการและเด็ก มอบ กองสวัสดิการสังคมน าข้อมูล
รายละเอียดต่างๆมาให้งานปูองกัน เพ่ือที่จะมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละ
เขตไปด าเนินการ 

       มอบ หัวหน้าฝุายการโยธานายสมพงษ์  วงศ์แก้ว รายงานการขุดลอกคูคลอง
ด าเนินการไปถึงไหนอย่างไร   

นายสมพงษ์  วงศ์แก้ว         โครงการขดุลอกคูคลองทางระบายน้ าปูองกันน้ าท่วม คลองท่าแพมาถึงคลองท่าโหลน
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หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 
 
 

เลียบถนนรถไฟสายกันตัง และขณะนี้ก าลังขุดลอกบริเวณหนองปุาแก่มาออกคลองท่าโหลน
มาออกทางชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 

      ประธาน ฯ         ส่วนที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้และจะเข้าสภาในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 อีก 1 เส้น
หมายความว่าแบ่งน้ าจากคลองท่าแพเลียบรางรถไฟสายกันตังไปจนถึงกะปาง หากเส้นนี้
ออกไปได้ตลอดจะไปช่วยรองรับน้ าได้ 150 มิลลิเมตร น่าจะทันกับเหตุการณ์ในช่วงนี้ ผ่าน
สภาเทศบาลต าบลชะมาย เทศบาลต าบลที่วัง  เทศบาลต าบลกะปาง หากผ่านสภาท าจัดซื้อ
จัดจ้างเพ่ือลงนาม หลังจากสภาทั้ง 3 เทศบาลอนุมัติ เหตุที่ล่าช้าอยู่ที่ไปลงรายละเอียด ตัด
ถนน 5 สาย ออกแบบบล็อกเพ่ือให้ถาวร จะได้ประโยชน์เพราะรถไฟอนุญาต ความก้าวหน้า
ในการเตรียมตัวล่วงหน้า 30 – 40%  

      ขณะนี้ขาดก าลังคนในการขุดลอกท่อเนื่องจากว่าสัญญาของเรือนจ าหมดลงเมื่อ 30 
กันยายนที่ผ่านมา ไม่ได้ด าเนินการต่อเนื่องจากว่านักโทษาจะออกมาท างานข้างนอกได้ใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ท าให้ขาดช่วง 

      มอบ กองสาธารณสุขฯ ไปเก็บกวาดรื้อถอนต้นไม้ต้นหญ้าใต้สะพานลอยตรัง เป็นที่ที่
จะต้องท าทุกครั้งขอให้ไปด าเนินการด้วย 

      มอบ หัวหน้างานปูองกัน ประสานชลประทานที่ 15 น าเครื่องสูบน้ าขนาด 8 นิ้ว มาไว้
บริเวณใต้สะพานลอยอีก 1 จุด ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 2560 ไว้
ประสานงานกันอีกครั้ง ใครมีข้อเสนอเรื่อง การเตรียมการณ์น้ าท่วม  

  - กองช่างสุขาภิบาล  เตรียมการเครื่องสูบน้ าเสียเป็นตัวช่วยที่ส าคัญไม่ให้น้ าท่วมเมืองทุ่งสง 

  - กองช่าง ฝุายยานพาหนะ ตรวจดูสภาพของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้  100% 

  - กุญแจส ารองให้น าไปไว้ที่งานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

  - รถทุกคันให้น ามาจอดไว้ที่เทศบาล (เข้าหน้าภัยพิบัติ)มีหนังสือภาคใต้ฝนตกหนักน้ าท่วม
ฉับพลัน และระวังโรคฉ่ีหนูที่มากับน้ าท่วม 

นางสาวราตรี  ชนะศักดิ์ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 
 

  กองวิชาการและแผนงาน  

      ได้รับมอบหมายมอบ งานนิติการให้ท าหนังสือแจ้งเจ้าอาวาสวัดเขาปรีดีเรื่องบุกรุกที่ดิน 

      มอบ งานประชาสัมพันธ์ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่งให้ประชาชน
ทราบในทุกช่องทาง  

1. ประสานงานในแต่ละหน่วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดท าแผน
ฉบับใหม่ที่ได้ให้ทุกท่านไปแล้ว ก าหนดแผนด าเนินงานภายใน 30 วัน นับแต่
ประกาศใช้งบประมาณ ซึ่งประกาศใช้งบประมาณวันที่ 12 กันยายน 2559 แจ้ง
ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยท าแบบฟอร์มตามแผนด าเนินงานแต่ละโครงการที่รับ
งบประมาณไปแล้วท าปฏิทินการด าเดินงานตามแบบที่ ดร.ไพบูลย์ ท่านสอนไว้ ดู
จากแผนด าเนินงานปี 2559 เป็นตัวอย่าง แบบฟอร์มงานวิเคราะห์ได้จัดส่งให้แล้ว
จัดท ารายละเอียดโครงการควบคู่กันไปด้วย เวลามาเขียนตัวแผนด าเนินงาน ขอให้



~ 8 ~ 

 

 

เร่งด าเนินงานให้เสร็จในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อตัวชี้วัดที่
จะต้องท าส่งอีกหรือไม่ แผนด าเนินงานจะต้องเสร็จภายในวันที่ 12 ตุลาคม2559 
รวมถึงขั้นตอนอื่นๆ อีก 

2. การติดตามผลปี 2559 ระเบียบใหม่บอกว่าให้ติดตามให้เสร็จภายในสิ้นเดือน
ตุลาคม ติดตามงานกันมาตลอด ไตรมาสสุดท้ายที่เอามารวมกัน รายงานทั้งหมด
เอามาสรุปอีกครั้ง ด าเนินการรายงานพร้อมส าเนารายละเอียดโครงการนี้ ประธาน
คณะติดตามผลได้แจ้งขอตัวส าเนาโครงการด้วย บางส่วนได้ส่งมาแล้วหน่วยงานที่
ยังไม่ส่งขอให้รีบด าเนินการจะได้เอามาเร่งรัดด าเนินการให้เสร็จตามระเบียบเวลา 
เสนอความเห็นไปผนวกในวาระ ต้องดูสถานการณ์ก่อน ขอหารือเลือกกรรมการ      

นายชาคร  ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองท่งุสง 

 มอบ กองวิชาการฯ ไปด าเนินการและท าสรุปเพ่ือปรึกษาหารือในที่ประชุมอีกครั้ง 

นายอนุชา  ธนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    กองช่าง    

 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง 

       1.การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมส าหรับประกอบกิจการบาง
ประเภท ค าสั่ง คสช.มาตราที่ 44 ส าเนาแจ้งให้ทุกกองทราบ 

       2.กฎกระทรวงฉบับที่ 66 (2559) เรื่องเกี่ยวกับทางเชื่อมอาคารทั้งหมด ส าเนาแจ้ง
ให้ทุกกองทราบ 

       ๓.รายงานการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กรณีที่ดิน
บริเวณวัดเขาปรีดี เป็นปัญหายาวนานพอสมควร คปร.ได้มีมติให้เทศบาลด าเนินการโดยนิติ
การซึ่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวอยู่ 

     ประธานฯ    ชี้แจงปัญหาสาเหตุเรื่องการบุกรุกท่ีดินทางสาธารณะ บริเวณวัดเขาปรีดี 

  นายอนุชา  ธนวุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

     ขอหารือการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีศุลกากร สืบเนื่องมาจากเทศบาลเมืองทุ่งสงกับจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ด าเนินการโครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ได้ด าเนินการไปใน
ระยะเวลาหนึ่ง มีการประสานไปที่ ส านักงานศุลกากรภาค 4 เพ่ือขอด าเนินการเกี่ยวกับ
เครื่องเอกซเรย์ ในศูนย์ฯ ได้รับแจ้งแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโดยประสานไปทางศูนย์
เทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากรส านักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากรได้จัดสรร
เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่จ านวน 1 เครื่องมาใช้ที่ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง เป็น
การชั่วคราวและด าเนินการขออัตราก าลังให้เพียงพอในการปฏิบัติงานส าหรับที่ศูนย์กระจาย
สินค้าภาคใต้-ทุ่งสง นี่คือความคืบหน้าเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศุลกากรของศูนย์กระจาย
สินค้าภาคใต้-ทุ่งสง 

      รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง
ขณะนี้ทางศูนย์ฯก าลังพัฒนาเกี่ยวกับการก่อสร้างโกดังจ านวน 2 หลัง ด าเนินการไปแล้ว 
40% งบประมาณผ่านจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

      งบประมาณปี 2560 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทยเพ่ือต่อยอดของโครงการ 2 โครงการ 
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      1.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเพ่ิมเติมศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง 13 ล้าน 4
แสนบาท เป็นงบปี 2560 โดยผ่านส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

      2.กิจกรรมปรับปรุงและบูรณะทางหลวงที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้าจะ
ด าเนินการก่อสร้างขยายถนนศูนย์ฯฝั่งขวา 2 ช่องจราจรเป็นเงิน 55 ล้านบาท ขณะนี้
ด าเนินการออกแบบ จัดท าราคากลางเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง โดยผ่านทางส านักงานทาง
หลวงชนบทนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ เป็นโครงการปี 2560 ที่ได้ รับจัดสรรเรียบร้อย
แล้วรวมวงเงิน 2 โครงการ 55 ล้านและ 13 ล้าน 4 แสนบาท 

            ส าหรับผลงานในอนาคตของศูนย์ฯ  ซึ่งเตรียมการที่จะด าเนินการต่อในปี 2561 
มีโครงการที่ได้น าเสนอต่อกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้รับเพ่ือที่จะด าเนินการต่อไป
จ านวน 3 โครงการ  

1. โครงการก่อสร้างระบบรางเพ่ิมเติมอีกจ านวน 3 เส้นทาง (3 รางขยายรางเดิม)
วงเงิน 30 ล้านบาท ประสานแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ 

2. โครงการก่อสร้างระบบไฟส่องสว่าง วงเงินงบประมาณ 3 ล้าน 8 แสนบาท 

3. โครงการศึกษาออกแบบศูนย์ฯ แบบฮาลาลภาคใต้ แบบครบวงจร งบประมาณ 5 
ล้าน(ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าของงบประมาณ) แผนงานใน
อนาคตที่จะด าเนินงานในปี 2561 

   สรุป ผลการด าเนินงานของกองช่างในปี 2559 มีโครงการประเด็นหลัก 5 โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ าและถนน 16 โครงการ งบประมาณ 34 ล้าน
บาทด าเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ เหลือด าเนินการ 4 โครงการ 

2. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่  4 โครงการ 65 ล้านบาท ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ 

3. โครงการบริหาราจัดการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 1 
โครงการ ก าลังด าเนินการ งบประมาณ 4 ล้านบาท 

4. แผนงานขยายเขตไฟฟูา 5 โครงการ งบประมาณ 7 แสน 5 หมื่นบาท ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

5. แผนงานการขยายเขตไฟฟูา 5 โครงการ งบประมาณ 2 ล้าน 2 แสนบาท ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

สรุป โดยภาพรวมโครงการปี 2559  ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการและคาบเกี่ยวมาในปี 
2560 จ านวน 9 โครงการ 

           การจัดท าประชาคมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. 
โรงเรียนเทศวัดชัยชุมพล ทางกองช่างได้ด าเนินการส่งหนังสือแจ้งเจ้าของบ้านทั้งหมดในเขต
เทศบาล คาดว่าจะบางส่วนจะได้รับแล้ว รายละเอียดของโครงการทั้งหมดได้ด าเนินการเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างการพูดคุยและท าความตกลงเผื่อมีปัญหาค าถามต่างๆในวันท า
ประชาคม 

      ประธาน ฯ       จากการท าวิจัย ถ้าโกดังเสร็จในกลางปีหน้า พืชผักผลไม้จากตลาดหัวอิฐจะมาอยู่ที่ศูนย์
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แห่งนี้เพื่อส่งออกปีนัง และเรื่องฮาลาลที่ก าลังศึกษาอยู่ น่าจะเกิดเป็นที่แรกของประเทศไทย 
ศูนย์ส่งสินค้าฮาลาลทุ่งสงในอนาคตหลังจากได้รับงบ 800 ล้านบาท  

     มอบ นิติการตรวจดูเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้เช่า 

     มอบ กองช่าง ประสาน TOR  จัดซื้อจัดจ้างก่อนปีใหม่จะได้รู้รายได้ที่จะเข้าเทศบาลใน
ระยะที่ 2 ตรงนี้ส าคัญมากจะได้เห็นความก้าวหน้าไม่ได้หยุดนิ่ง เป็นเรื่องระดับประเทศชาติ
นโยบายโลจิสติกส์ 

นางนงนภัส  น าผล 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     เรื่องรายงานเพื่อทราบ   

   มอบ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ 

   มอบ หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สรุปผลเรื่องการตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหาร และผลการตรวจโครงการสุขาน่าใช้  

    นางอารีย์  สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

       ประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ได้ด าเนินการมาในระยะ 4 เดือน
ระยะแรก  ฉีดในกลุ่มเปูาหมาย และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 112 คน ส่วนที่ตกค้างขอให้
น าบัตรประชาชนมารับการฉีดวัคซีนได้ท่ีศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ทุกเวลา      

นายจิตติโชค  ป่ากว้าง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 
 

         งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอสรุปผลการการด าเนินงานปี 2559 ดังนี้
การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด  

1. สารฟอกขาว พบมากที่สุดในหมึกดอง 66% เล็บมือนาง 20% กระเทียมดอง 
ถั่วงอก หน่อไม้ดอง ขิงซอย 

2. สารกันรา ในพริกปุน พริกแห้ง 57.1 %   ส้มแขก 42.8%  หน่อไม้ดอง  

3. สารฟอร์มาลีน พบมากใน หมึกดองกรอบ 100%  กุ้งสด และหมึกสด 

4. สารบอแรกซ์ พบมากใน ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลา  

5. ยาฆ่าแมลง พบมากในผลไม้ แอปเปิ้ล องุ่น ผักชี กวางตุ้ง มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว 

             ท าหนังสือแจ้งไปปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือที่จะลงไปตรวจที่ฟาร์ม ต้นตอของแหล่งสาร
ปนเปื้อน เพ่ือหามาตรการในการแก้ไข พร้อมท าประวัติแม่ค้าแบบสอบถามแหล่งที่มา 

    ประธานฯ      ต้ังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ท าหนังสือประสานสาธารณสุขอ าเภอ นายอ าเภอ มา
พูดคุย ในกรณีท่ีเกิดปัญหาจะมีมาตรการแก้ไขอย่างไร จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นตลาด GREEN ปลอดสารพิษ       

นางนงนภัส  น าผล 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แผนในการปูองกัน 

1. แผ่นพบัใบปลิวแจกให้กับผู้มาซื้อของ 

2. พูดคุยกับแม่ค้าพ่อค้าท่ีเอาของปนเปื้อนเหล่านี้มาขาย 

3. ท าหนังสือไปที่สาธารณสุขอ าเภอ สาธารณสุขจังหวัด ระบุว่าของปนเปื้อนเหล่านี้มา
จากแหล่งผลิตที่ไหน  โดยเลี่ยงที่จะไม่รับสินค้ามาจ าหน่าย 
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    ประธานฯ            เริ่มท าตลาด GREEN หาค าแนะน าให้ความรู้ หาแหล่งผลิตที่ดี ต้องตรวจดูต้อง
เปลี่ยนแนวคิด  มอบ ผอ.จัดประชุมให้ความรู้ น าผู้รู้จริงมาพูดให้ฟัง ประสานสาธารณสุข
จังหวัดมาคุย เรื่องการตลาด   ให้เป็นตลาดปลอดสารพิษจะประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่ ให้
ความรู้ในการบริโภคผักผลไม้อย่างไรให้ปลอดสารพิษตกค้าง 

นายจิตติโชค  ป่ากว้าง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

         โครงการสุขาน่าใช้ สุขาสาธารณะประเมินเดือนละครั้ง สรุป ส้วมสาธารณะส่วนมาก
ผ่านเกณฑ์ 60%    ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด   ที่ตลาดสดชั้น 3 และสวนหลวง 54 %
สุขาสาธารณะที่อยู่ในเกณฑ์ดีสวนสาธารณะในหวัง และสวนพฤกษาสิรินธร ร้อยละ 90% 
สภาพปัญหาที่ที่พบเกือบ 100%   

1. ไม่มีเจล สบู่ล้างมือ 

2. อุปกรณ์ในห้องน้ าช ารุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่นฝักบัว ท่อน้ า 

ไม่สามารถส่งไปให้จังหวัดเพ่ือขอรับการประเมินปูายสุขาที่ผ่านเกณฑ์ได้เนื่องจากเราไม่มี
ห้องน้ าคนพิการ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบางที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่มีห้องน้ าคนพิการ 

     การตรวจคุณภาพน้ า เราตรวจส ารวจน้ าอุปโภคบริโภค น้ าประปา น้ าดื่มบรรจุขวด
ทั้งหมด สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย     

        น้ าคลอง  ที่มีปัญหา คลองตม จากการส ารวจเจอเชื้อที่ท าให้เกิดโรคอุจจาระร่วง 
และน้ าที่ไหลผ่านตลาด จะเจอโลหะหนักปะปนมาเกินมาตรฐาน 

     ประธานฯ   ขอให้ส ารวจตรวจสารปนเปื้อนในน้ าที่ไหลมาจากคลองตม 

      1.บริเวณหลังกองฟืน ถนนประชาอุทิศ 

      2.บริเวณสี่แยกชนปรีดา 

      3.บริเวณขนส่ง 

นายจิตติโชค  ป่ากว้าง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

          การคัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะปกติน าไปเผาที่ โรงพยาบาลทุ่ งสงใน
ปีงบประมาณ 2559 คัดแยกออกมาได้ 2,671 กิโลกรัม เก็บค่าธรรมเนียมของร้าน 
102,000 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายได้ก าไร 48,000 บาท  

   ค่าธรรมเนียมแยกได้ 3 ประเภท   

1. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปี 2559 เก็บได้ 97,400 น้อยกว่าปี 2558  
5,400 บาท 

2. จ าหน่ายสะสมอาหารเก็บได้ 7,500 บาทน้อยกว่าปี 2558  8,000 บาท 

3. จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเก็บได้ 323,400 บาท เพ่ิมจากปี 
2558 34,300 บาท 

นางจตุพร  แก้วเนิน 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

กองการศึกษา  

        การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2559 (บ้านดอนเกมส์) ก าหนดส่งตัวนักกีฬาวันที่ 18 
ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองทุ่งสง มีนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน 203 คน 
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เจ้าหน้าที่ 32 คน 10 ชนิดกีฬา          

นายการุญ  ปัญจะสุวรรณ์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

       ขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลสนับสนุนในด้านการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
และหัวหน้าส่วนราชการกองการศึกษา 

      -ปีงบประมาณที่ผ่านมามีครูเกษียณราชการ 6 ท่าน ได้รับการสนับสนุนจากคณะ
ผู้บริหารในการจ้างครูส่วนหนึ่ งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยให้พอเพียงต่อการจัด
การศึกษา 

     -การวางแผนในการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สาเหตุที่ต้องมีอาคาร
เพ่ิมเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนไปใช้เรียนจนหมด  

      งบประมาณปี 2560 ขอบคุณทางคณะผู้บริหารวางแผนปรับปรุ งซ่อมแซมกันสาด
อาคารหลังเก่า 30 กว่าปี ทราบว่ากองช่างได้วางแผนเรียบร้อยเพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

      โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพละก าลังเตรียมการส่งประกวดในรายการต่างๆที่สามารถส่ง
ประกวดได้เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เตรียมส่งเป็นโรงเรียน
พระราชทานในปีหน้าในด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระดับเพชร) อยู่ในระหว่างเตรียมการ
ผนวกด้วยกันเพ่ือส่งประกวดโรงเรียนพระราชทาน  

          ปรับปรุงห้องน้ าให้สอดรับกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรใช้เงินเครือข่าย
ผู้ปกครองมีการปรับห้องน้ าหลายส่วนเพื่อให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานในส่วนนั้น 

       -ช่วงปิดเทอมจัดแค้มป์ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนทั่วไป ซึ่งมีผลในการพัฒนานักเรียน
ทั่วไปด้วยคาดว่าจะจัดประมาณเดือนตุลาคม 

       -ขอบคุณคณะผู้บริหารจัดสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ดร.
เจมส์ ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2559 

       - จัดอบรมครูในด้านทักษะการเรียนการสอน นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ คุณธรรม
จริยธรรม ไอซีที  

       - ขอบคุณท่านนายกฯ ที่มีโครงการพลิกถุงพลิกโลก ท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดีขึ้น 

นางสาวจารุวรรณ แทรกสุข 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

      การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี ผลประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทน
ของจังหวัดไปแข่งในระดับกระทรวงฯ  ขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝุายที่มีส่วนร่วมในการที่ได้รับรางวัล 

นายกษิดิศ  แสงจันทร์ 
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 
ระดับต้น(รก.ผอ.กองช่าง
สุขาภิบาล) 
 

   กองช่างสุขาภิบาล 

      งานตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย ได้ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างลงนามในสัญญาวันที่ 2 
มีนาคม 2559  จะเสร็จสิ้นสัญญาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี
ช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างจะมีปัญหาบ้างในเส้นถนนบางสาย ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ใน 
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1. เส้นถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1.   

2. หน้าถ้ าตลอด หน้าโรงพยาบาลเก่าไปถึงกองช่างสุขาภิบาลฯ  

3. เส้นถนนสายพัฒนาการ  

ส่วนที่เหลือจะทยอยเปิดท างานไปเรื่อยๆ เรื่องน้ าเสียไม่มีปัญหา (การส่งมอบงาน การ
เบิกจ่าย) ในปีที่ผ่านมาผู้ว่าจ้างส่งล่าช้ากว่าแผนฯ 

   2.การก าจัดขยะ ณ สถานที่พักขยะของกองช่างสุขาภิบาล(หลังเขา) แต่ยังคงมีขยะเหลือที่
ต้องน าไปฝังกลบที่บ่อ 25 ตันต่อวัน มีปัญหาต่อเนื่องมาเนื่องจากบ่อเอกชนในเขต อ.ทุ่งสง 
ก าลังจะโดนไล่ปิดไปเรื่อยๆ ผู้ประกอบการเหลือน้อยลง ได้วางแผนรองรับไว้ 2 เรื่อง 

            1.ได้ปรึกษา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา เพ่ือศึกษาออกแบบระบบบ าบัดขยะแบบ 
MBT  ผลิตขยะ RDF เพ่ิมเติม ณ บริเวณลานที่พักขยะกองช่างสุขาภิบาล ใช้งบประมาณไม่
ต่ ากว่า 50 ล้านบาท  

    วิธีการของบประมาณช่องทางเดียวที่ขอผ่านไปจังหวัดฯ ขอไปที่ส านักนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม (สผ) ติดปัญหาคือเคยขอโครงการนี้มาก่อสร้างหลุมฝังกลบที่ทุ่งชน คาดว่าขอไป
ใหม่จะมีปัญหา   

  2.ได้จ้างที่ปรึกษาเพ่ือที่จะลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจประชาชนในเขตหลุมฝังกลบขยะเดิมที่
บ้านทุ่งชน น าเรียนนายกฯ ท าหนังสือแจ้ง นายก อบต.ควนกรด นายก อบต.นาไม้ไผ่  

         จุดประสงค์ ไม่ได้ต้องการที่จะผลักดันหรือเปิดบ่อฝังกลบที่ทีอยู่เดิมให้ใช้งานได้ 
เพียงแต่ต้องการให้ที่ปรึกษาที่เราว่าจ้างลงไปพูดคุยท าความเข้าใจกับชาวบ้าน ให้ชาวบ้าน
ยอมรับวิธีการก าจัดขยะรูปแบบใหม่ ไม่จ าเป็นต้องเผาฝังกลบในพ้ืนที่ เอาไปแปรรูปเป็น
พลังงานออกมา หากชาวบ้านยอมรับ ณ ที่เดิม มีการออกแบบใช้สถานที่เดิมต่อไป ท า
ประชามติ สรุปข้อตกลงตรงนี้ ให้เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งไป สผ.ว่าที่เดิมไม่
สามารถด าเนินต่อไปได้ และของบประมาณใหม่มาลงที่หลังเขาต้องท าสองเรื่องควบคู่กันไป
ประเด็นส าคัญ  หนังสือได้แจ้งไปที่อ าเภอ นายก อบต.ควนกรด นายก อบต.นาไม้ไผ่ เจตนา
ไม่ต้องการผลักดันให้เกิดที่นั่น ขึ้นอยู่กับชาวบ้านจะให้ด าเนินการอย่างไร พยายามท าความ
เข้าใจคนในพ้ืนที่ จะท าสัญญาจ้างที่ปรึกษาด าเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน 

          เรื่องการประชาสัมพันธ์ บริษัทฯท่ีรับจ้างจัดท าหนังสือแจ้งครัวเรือนโดยตรง ติดปูาย
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ การโฆษณาทุกช่องทางเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

นางสาวอุไรวรณ ค านวณกิจ 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

กองสวัสดิการและสังคม 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลหมู่บ้านชุมชน
ต้นแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ปี 2559  
คณะกรรมการ 9 กองทุนแม่ของแผ่นดินในเทศบาลเมืองทุ่งสงได้คัดเลือก”กองทุน
แม่ของแผ่นดินหมู่บ้านพัฒนา “ เข้ารับการคัดเลือกได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
จาก 376 กองทุนทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา 
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2. นโยบายของรัฐบาลให้มีการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเขตชุมชนเมืองตามแนวทาง
ประชารัฐ      โดยธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการได้ข้อมูล 132 คน 

3. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตอบแบบสอบถามจากประชาชนที่มีความสนใจในการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ได้รับการตอบ
แบบสอบถามกลับมา 97 คน 10 กลุ่มอาชีพ อาชีพที่ประชาชนให้ความสนใจคือ 
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเลี้ยงไข่มดแดง จะน าไปสู่การด าเนินโครงการใน
ล าดับต่อไป 

   ปิดประชุม  16.30 น. 

 
 

                                                                                               นางชมพูนุท  รัตนสุภา 
                ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 

                                                                                                          นางสาวสายใจ บุญคงมาก 
                                                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


